
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2567  
วันที ่13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 

ผู้มาประชุม  
1. นายถวิล  อินทะโสม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
2. นายนพรัตน์    บุญคุ้ม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
3. ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
4. นายวสันต์    หงษาบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 1 
5. นายเสถียร    แดนเงิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 2 
6. นายกิตติ    ศรีหาโคตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 4 
7. นางสุพัตรา    พิพิธ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 5 
8. นายบัวเรียน    พาสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 6 
9. นายชูศักดิ์    แสนเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 7 
10. นางปทุมวัน   ศิริเลี้ยง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 8 
11. นายกฤษณะ   แก้วเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 9 
12. นายยอดชาย   วังตะพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 10 
13. นายอนุศักดิ์    พุทธสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 11 
14. นายอุทัย    วงศ์เสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 12 
15. นายสุรเดช    ชื่นโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 13 
16. นายรักพงษ์    ไชยสาส์น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 14 
17. นายธนวัฒน์    สมสอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 16 
18. นายสมศักดิ์    เหลาสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 17 
19. นายบุญมี    หาชนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 18 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1.นายประสิทธิ์   ฤทธิ์วาปี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ หมู่ที่ 19 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอภิศักดิ์  พรมโท   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 2.นายทวีศักดิ์  ถาพร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 3.นายอนงค์  เหง้าพรหมมินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 4.นายสมชาติ  สาริโท   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 5.นางกันต์กมล  ไชยราช   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
 6.นางนิตยา  ตาน้อย   ผู้อำนวยการกองคลัง 
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 7.นายศักดิ์ชัย  กิติราช   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 8.นางพรธนา  สุริยะจันทร์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 9.นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ  หัวหน้าสำนักปลัด 
 10.นางสาวกัญญนันท์ จันทรากุลนนท์  นักจัดการงานทั่วไป 
 11.นางสาวธนัญชนก พละจู   นักวิชาการสาธารณสุข 
 12.จ่าสิเอกอรรถพล ปลั่งกลาง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 13.นางวารี  เหมะเทวัญ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 14.นายทรงฤทธิ์  บุญโพธิ์เตี้ย  คนงานทั่วไป 

 
ผู้เข้าประชุม  19 คน   
ลา     1 คน  
ขาดเข้าประชุม    - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  14 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

    เมื่อถึงเวลาประชุม นายถวิล อินทะโสม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เสอเพลอแจ้งให้ ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เสอเพลอตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมเรียก
เข้าห้องประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล ประกอบด้วย 

พระพุทธรูป และเหรียญ “สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ”  
  - สรรพากรพ้ืนที่อำเภอกุมภวาปีประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 

กำหนดให้ยื่นตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2567 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการขอใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีบ้านเลขท่ี 
  - การไฟฟ้าแจ้งอนุมัติงบประมาณไฟฟ้าไปวัดป่าสุขใจแล้ว 
  - ปศุสัตว์รับซื้อยอดอ้อย และมัน ตันละ 200 บาท ณ บ้านหินฮาว 
  - ทาง อบจ.จะมีงบจัดซื้อพันธ์ปลาให้หมู่บ้านและชุมชน  
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล ในส่วนของ

รายละเอียดจะแจ้งทางกลุ่มไลน์อีกครั้ง 
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ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม กำชับเรื่องการชำระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา กำหนดให้ยื่น
ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2567 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว  ขอเพิ่มเติมเรื่องการยื่นรายได้บุคคลธรรมดา ให้ยื่น
ทุกคนที่มีรายได้   

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแจ้งให้ทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีขอ
เข้าระเบียบวาระท่ี 2 

ที่ปะชุม   -ไม่มีข้อซักถาม/รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2566 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานการประชุม

ครั้งก่อน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2566 ว่ามีข้อใด แก้ไขหรือไม่  

ที่ประชุม   - ได้ตรวจดูรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน 17 เสียง 
ที่ปะชุม   - รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ส.อบต.หมู่ที่ 2   - นายเสถียร แดนเงิน เนื่องจากทางโรงเรียนเสอเพลอโนนสวรรค์มีเหตุลักขโมย  

จึงขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 4 ถึง 5 ต้น ให้ครอบคลุมบริเวณโรงเรียน 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   - นายกิตติ ศรีหาโคตร ขอแจ้งถนน คสล.ไปบ้านผาสุกเกิดการชำรุด แตกร้าวจำนวน 

3 จุด ฝากทางผู้บริหารตรวจสอบด้วย 
ประธานสภาฯ   - นายถวิล  อินทะโสม  ฝากบริหารตรวจสอบถนน คสล.บริ เวณหน้ าสวน 

นายสุรชาติ ขนันทอง บ้านเหล่ากล้วย ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีน้ำกัดเซาะถนน  
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นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ห้วงนี้อยู่ในห้วงการพิจารณาการจ่ายเงินสะสม ซึ่งกำลังให้
กองช่างดำเนินการ หากมีงบประมาณคงเหลือจะจัดสรรให้อีกครั้ง ไม่ทราบว่าทาง หมู่ที่ 2 
ต้องการกี่หลอด 

ส.อบต.หมู่ที่ 2   - นายเสถียร แดนเงิน หากตรวจสอบทั้งหมู่บ้านรวมถึงโรงเรียน ต้องการจำนวน 10 
หลอด 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท หากมีงบประมาณจะขอพิจารณาให้กับทางโรงเรียนและจุดที่
สำคัญก่อน  

ส.อบต.หมู่ที่ 2   - นายเสถียร แดนเงิน เนื่องจากมีการขโมยเครื่องทำไฟ ทางโรงเรียนจึงขอความ
อนุเคราะห์ทางผู้นำชุมชนให้รักษาเวรยาม เนื่องจากไม่มีครูเวร 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ในเรื่องของครูเวรได้ร่วมประชุมกับทางโรงเรียนเสอเพลอ
พิทยาคม ได้มีนโยบายให้ทางผู้นำชุมชนและทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอในการจัด
เวรยาม แต่เนื่องด้วยงบประมาณมีจำนวนจำกัดจึงไม่มีงบประมาณในการจ้างเวรยามรักษา
ความปลอดภัยได้  

รองนายก อบต.   - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ขอเพ่ิมเติมในเรื่องเวรยามโรงเรียนตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ขอแจ้งเรื่องการเข้าเวรยาม 
ทางผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าจะติดกล้องวงจรปิดและให้ทางนักการภารโรงเป็นผู้รับผิด
ขอบในการดูแล มีห้องสังเกตุการณ์แต่ไม่ได้อยู่ประจำและสามารถดูทางออนไลน์ได้ และจะให้
ทางตำรวจชุมชนร่วมตรวจสอบด้วย 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ในส่วนของถนน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 จะแจ้งทางกองช่างออก
ตรวจสอบอีกครั้ง 

รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าหากจะจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ไฟฟ้าแต่ละหมู่บ้านก็จะได้จำนวนน้อย จึงขอเสนอให้ทางหมู่บ้านจัดทำเป็นโครงการของ 
แต่ละหมู่บ้านทางสมาชิกสภาฯ เห็นว่าอย่างไร 

รองประธานสภาฯ  - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม ในส่วนของโครงการแต่ละหมู่บ้านก็ต้องการผลงานให้ชาวบ้าน
ได้เห็นและต้องการโครงการจำนวนมาก ในส่วนของโรงเรียนทางโรงเรียนก็มีงบประมาณของ
ทางโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนโคกศรีสำราญวังหน้าผาก็ได้จัดหาเอง  

  - ในส่วนของการเบิกยางมะตอย ขอให้ถ่ายรูปมาเพ่ือขออนุมัติและให้ทางกองช่าง
ออกตรวจสอบก่อนจึงขอเบิก 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ขอเพ่ิมเติมในเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ
หน่วยงานราชการต่างกระทรวง ซึ่งมีระเบียบหลักเกณฑ์และข้อหารือว่าเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของท้องถิ่นหรือเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ หากอยู่ในอำนาจหน้าที่จะต้องมี
การยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ ต้องศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายให้ชัดเจนเสียก่อน 
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หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ขอเพ่ิมเติมในการดำเนินการเกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างในหน่วยงานอ่ืน 1.ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ 2.ต้องมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานต้นสังกัดว่าไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ และสิ่งสำคัญควรคำนึงถึงอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยว่าทำได้หรือไม ่

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อึ่งสะกาว เป็นพ้ืนที่เขตการศึกษาเท่านั้น และต้องระบุว่าไม่มี
งบประมาณในการดำเนินการและต้องอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นเรื่อง
ของงบประมาณจึงอยากให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ 

  - พรุ่งนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) จะเข้าพบอัยการจังหวัดขอนแก่นเพ่ือชี้แจง 
ข้อร้องเรียน  

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ในเรื่องร้องเรียน ทางหมู่ที่ 13 ก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการ
เลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ก็ยังไม่จบเรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนอีกคือเรื่องสนามกีฬาและ
ประปาน้ำดื่ม ซึ่งในวาระของนายสุบิน ได้มีการของบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสอเพลอ ซึ่งไม่ทราบว่ามีงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำด้วยหรือไม่ ทางท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ 13 พอทราบเรื่องหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ที่ 13   - นายสุรเดช ชื่นโพธิ์ ไม่ทราบว่ามีงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำหรือไม่ แต่ทราบ
ว่ามีการร้องเรียนไปยังกรมทรัพยากรน้ำด้วย 

นายก อบต.    - นายอภิศักดิ์ พรมโท ได้ชี้แจงไปทางอำเภอกุมภวาปีแล้วว่าได้มีการใช้งบประมาณ
ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอแต่ไม่ทราบว่ามีงบของกรมทรัพยากรน้ำหรือไม่ 
ฝากทางสมาชิกสภาฯ ฝากกำชับทางชาวบ้านในเรื่องร้องเรียนให้หาหรือหรือประชุมประชาคม
กับทางหมู่บ้านเสียก่อน 

รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ในส่วนของโรงเรียนก็มีงบประมาณของแต่ละโรงเรียน จึงขอให้
ทางโรงเรียนใช้งบประมาณของตนเองก่อน หากไม่เพียงพอจึงทำหนังสือเข้ามา จะได้
พิจารณางบประมาณอีกครั้ง เนื่องจากงบประมาณพัฒนามีน้อย ไม่เพียงพอกับทุกหมู่บ้าน 

  - ในเรื่องของการเบิกยางมะตอย ฝากทางสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบพ้ืนที่ดำเนินการ
ก่อน หากนำไปเสริมดินลูกรังก็ไม่สามารถใช้งานได้นาน และหากมีการเบิกจ่ายยางมะตอยจะ
ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปก่อน 

  - ในส่วนเรื่องร้องเรียนเรื่องรื้อถอนรั้วสนามกีฬา เห็นว่าไม่ควรรื้อถอนเนื่องจากอยาก
ให้ใช้ประโยชน์จากงบประมาณให้มากท่ีสุด 

  - ในเรื่องของประปาหมู่บ้านทองอินทร์ ตามที่ได้เคยสอบถามมาเป็นงบประมาณของ
กรมทรัพยากรน้ำในการขุดเจาะแต่ส่วนของงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ เครื่องกรองเป็นงบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ งวดที่ 2 ท่านสุบินได้ขอรถขายน้ำแต่เนื่องด้วยไม่เป็นไป
ตามระเบียบจึงไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว เคยมีการหารือเรื่องท้องถิ่นจะผลิตน้ำดื่มเพ่ือ
แจกจ่ายให้ประชาชน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไปขัดกับธุรกิจของทางเอกชน 
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รองนายก อบต.   - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าของทางหมู่ที่ 2 จะสอบถาม
ทางกองช่างว่ายังอุปกรณ์เพียงพอในการดำเนินการหรือไม่ หากมีจะติดตั้งให้ 1 ถึง 2 จุด 

   - ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาได้มอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 9 ขอขอบคุณทาง
ผู้นำชุมชนทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

 

เวลา  11.00  น.  - พักเบรก  - 
เวลา  11.15  น.  - เริ่มประชุมวาระท่ี 5  

 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร  อ่ึงสะกาว ในเรื่องการจัดเก็บค่าขยะ ครัวเรือนละ 20 บาท 

และร้านค้า 40 บาท 
ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย ในส่วนของร้านค้า เก็บ 40 บาท บางแห่งอาจจะเก็บ 100 บาท 

ตามปริมาณของขยะ 
ผู้อำนวยการการศึกษา  - นายศักดิ์ชัย กิติราช ขอแจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 

2567 มีหมู่บ้านที่มาสมัครฟุตบอลจำนวน 8 ทีม วอลเล่ย์บอล ชาย จำนวน 4 ทีม 
วอลเล่ย์บอล หญิง จำนวน 5 ทีม ตระกร้อ จำนวน 10 ทีม เปตองผสม จำนวน 11 ทีม ใน
ส่วนของการจับสลากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กำลังดำเนินการในส่วนของเอกสาร สำหรับ
เสื้อกีฬาจะได้รับทุกทีม ส่วนวันที่จะรับเสื้อหากดำเนินการเสร็จเร็วกว่ากำหนดจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง ในส่วนของพิธีเปิดจะมีฟุตบอลคู่กิตติมศักดิ์ระหว่างทีมปกครองกับทีมองค์การ
บริหารส่วนตำบลเสอเพลอ และจะมีท่าน สส.ธีระชัย แสนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และ
จะมีการแสดงจากลุ่มตรี 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ส.อบต.หมู่ที่ 2   - นายเสถียร แดนเงิน ตามที่ท่านนายกได้แจ้งเรื่องอบรมในคราวประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่ทราบว่าเป็นสถานที่ใด และขอสอบถามเรื่องการไปศึกษาดูงาน ไม่ทราบว่าจะดำเนินการใน
ห้วงใด 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ขอสอบถามสถานะทางเงิน ไม่ทราบว่ามีงบประมาณในการ
ดำเนินการหรือไม่ 

ผู้อำนวยการกองคลัง  - นางนิตยา ตาน้อย มีงบประมาณในการดำเนินการ แต่ต้องมีการกันเงินรายได้ที่ 
เข้ามา 

เลขานุการสภาฯ  - ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อ่ึงสะกาว ขอนำเรียนทางสภาฯ ให้ทราบว่าเนื่องจากทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หากทางสมาชิกสภาฯ ต้องการไป
อบรมทุกคน ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณของโครงการศึกษาดู
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งาน เนื่องจากไม่สามารถโอนงบประมาณในโครงการอ่ืนออกมาได้ หากจะแก้ปัญหาต้องรอ
สิ้นปีงบประมาณและพิจารณาเงินเหลือจ่ายสิ้นปีเสียก่อน 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท โครงการศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 300,000 บาทและโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท ในส่วนของงบประมาณการลงทะเบียน ตั้งไว้ 
100,000 บาท และเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมไปถึงพนักงาน 
ข้าราชการ ด้วย ซึ่งไม่เพียงพอหากทางสมาชิกสภาฯ จะไปอบรมทุกคน ดังนั้นหากจะไป
ฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณในส่วนของโครงการศึกษาดูงานมาใช้  ในส่วนของการ
ไปศึกษาดูงานต้องดูงบประมาณสิ้นปีอีกครั้งว่าจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับไปศึกษาดูงาน
หรือไม่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ตามปกติแล้วงบประมาณศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 300,000 
บาท และรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานฯ 200,000 บาท รวมเป็น 500,000 
บาท 2 ปี ที่ผ่านมาทางผู้บริหารมีนโยบายให้ไปศึกษาดูงานร่วมกัน จึงได้โอนงบประมาณมา
รวมกัน ตามที่ได้รับผลคะแนน ITA จากที่ได้ระดับ AA ในปีที่แล้วได้ระดับต้องปรับปรุง เกิด
จากพนักงานขาดความรักและสามัคคีในองค์กร จึงได้มีนโยบายเพ่ือสร้างความสามัคคีใน
องค์กร จึงทำให้งบประมาณศึกษาดูงานมีเพียง 300,000 บาท หากจะไปศึกษาดูงานก็
สามารถไปได้ แต่หากจะไปฝึกอบรมไม่สามารถจะไปทุกคน ได้ ต้องคัดเลือกผู้ที่จะไป
ฝึกอบรมเพ่ือนำความรู้มาเผยแพร่ให้สภาฯ ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง อาจจะเป็นประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ เป็นต้น เนื่องจากในการตั้งงบประมาณในปีนี้ไม่สามารถ
จะโอนงบประมาณจากส่วนใดได้ ซึ่งขณะนี้งบประมาณซ่อมแซมก็ไม่เพียงพอ และด้วยได้มี
การตั้งงบประมาณส่วนของการพัฒนาจำนวนมาก หากจะไปอบรบและไปศึกษาดูงานต้องรอ
ดูงบประมาณช่วงสิ้นปี หากจะไปดูงานอย่างเดียวสามารถไปได้เลย ซึ่งในการโอนงบประมาณ
โครงการโดยหลักแล้วหากโอนออกแล้วจะไม่มีการโอนเข้าต้องจัดทำโครงการใหม่ 

รองประธานสภาฯ  - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม ขอสอบถามว่างบประมาณศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ใช่หรือไม่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ งบประมาณศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 300,000 ซึ่งรวมกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานฯ 200,000 บาท รวมเป็น 500,000 บาท  

รองประธานสภาฯ  - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม หากปลายปีงบประมาณจะไปศึกษาดูงานพนักงานจะไปด้วย
หรือไม่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ต้องดูงบประมาณอีกครั้ง หากไม่เพียงพอทาง
พนักงานก็ไม่ได้ไปด้วย 

รองประธานสภาฯ  - นายนพรัตน์ บุญคุ้ม ทางสมาชิกสภาฯ เห็นว่าอย่างไร 
รองนายก อบต.  - นายทวีศักดิ์ ถาพร ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ โครงการศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 

300,000 ซึ่งรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานฯ 200,000 บาท รวมเป็น 
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500,000 บาท ขอหารือกับทางสภาฯ หากไม่ไปศึกษาดูงานโดยโอนงบประมาณมาเพ่ือไป
ฝึกอบรมทางสภาฯเห็นว่าเป็นอย่างไร 

ส.อบต.หมู่ที่ 2   - นายเสถียร แดนเงิน ขอเสนอกับทางสภาฯ ว่าไปศึกษาดูงานก่อน และรอดูว่ามี
งบประมาณเพียงพอสำหรับไปฝึกอบรมหรือไม่อีกครั้ง 

ผู้อำนวยการกองคลัง   - นางนิตยา ตาน้อย ตามที่ท่านเสถียร แดนเงิน เสนอนั้น ก็สามารถดำเนินการได้โดย
ไปศึกษาดูงานก่อนในงบประมาณ 300,000 บาท หากสิ้นไปงบประมาณมีงบประมาณ
เพียงพอจึงไปฝึกอบรมอีกครั้งก็ได้ 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ฝากทางสภาฯ พิจารณาตามที่ท่านเสถียร แดนเงินเสนอ 
หัวหน้าสำนักปลัด  - นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ หากทางสภาฯ จะไปฝึกอบรมเห็นควรให้พิจารณา

ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ปกติแล้วในส่วนของค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยต่างๆที่จัดอบรมจะ 
ไม่เกิน 3,900 บาท แต่ในส่วนของที่ทางสมาชิกสภาฯ สนใจ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ไม่
รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 10,000 บาท ถ้าไปทุกคนจะ
ใช้งบประมาณเกือบ 200,000 บาท 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม ทางสภาฯ มีความเห็นว่าอย่างไร 
ส.อบต. หมู่ที่ 16  - นายธนวัฒน์ สมสอง ฝากทางผู้บริหารพิจารณางบประมาณในการจัดหารถบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินคันใหม่ เนื่องจากรถรถกู้ชีพมีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน และใช้งานมาเป็น
เวลานานแล้ว 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ขอมติที่ประชุม ท่านใดมีความเห็นว่าจะไปฝึกอบรม โปรดยก
มือ 

ที่ประชุม   องค์ประชุม  18 เสียง 
   ไปฝึกอบรม    3 เสียง 
   ไม่ไปฝึกอบรม  14 เสียง 
   งดออกเสียง    1 เสียง 
  - สรุป สภาฯ มีความเห็นไม่ไปฝึกอบรม 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ในส่วนของการไปศึกษาดูงานขอหารือกันอีกครั้งว่าจะไปที่ใด 

และเม่ือไหร่ 

เวลา 12.00 น.  - พัก รับประทานอาหารกลางวัน- 
เวลา 13.00 น.  - เริ่มประชุมระเบียบวาระอ่ืนๆ ต่อ 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท ในส่วนของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเสอเพลอมีอายุการใช้งานมานานถึง 12 ปีแล้ว ทั้งนี้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
จะขอต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ต้องมีอายุรถไม่เกิน ๑๒ ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียน  
จึงจำเป็นต้องต่อทะเบียนรถ ทำประกันอุบัติเหตุ ภาคสมัครใจ และทำเรื่องขออนุญาตไปยัง
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) เพ่ือขออนุญาตดำเนินการต่อ จึงจะพิจารณา
งบประมาณจัดหารถกู้ชีพกู้ภัยคันใหม่ในปีงบประมาณ 2568  

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ส.อบต.หมู่ที่ 10  - นายยอดชาย วังตะพันธ์ ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมไหล่ถนนที่ชำรุด ถนน

ทางเข้าหมู่บ้าน หน้าร้านออนนา ถนนสายหลักหนองนาคำ-วังหน้าผา เบื้องต้นได้เอาไม้ไปปัก
และผูกถุงเพ่ือให้ผู้ขับรถสัญจรถนนเส้นนี้เห็นได้ชัดเจนแต่ไกลว่าถนนชำรุดจะได้ระมัดระวัง 
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารพิจารณางบประมาณในการซ่อมแซมไหล่ทางเส้นนี้ถนนใหม่ 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์ พรมโท จะให้ทางกองช่างตรวจสอบอีกครั้ง 
ส.อบต.หมู่ที่ 8  - นางปทุมวัน ศิริเลี้ยง ขอความอนุเคราะห์ทางฝ่ายบริหารเรื่องฝากปิดรางระบายน้ำ 

จำนวน 15 ฝา เนื่องจากฝาแตก ชำรุด ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เด็กปั่นจักรยานผ่านทำให้พลัดตก
หลายครั้ง 

ประธานสภาฯ   - นายถวิล อินทะโสม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ส.อบต. หมู่ที่ 1  - นายวสันต์ หงษาบาล ขอสอบถามโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ไม่ทราบว่า

ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง และทำไมถึงมีระดับที่ต่ำกว่าถนน 
รองนายก อบต.  - นายอนงค์ เหง้าพรหมมินทร์ สำหรับโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สยังดำเนิน

การไม่แล้วเสร็จ ในส่วนที่ต่ำกว่าระดับของถนนเนื่องจากทางผู้รับเหมาจะดำเนินการให้
เท่ากับขอบซีเมนต์เดิมจะทำให้สูงกว่าไม่ได้เพราะต้องเจาะรูเสียบเหล็กเข้าไป เนื่องจากตรง
นั้นเป็นพ้ืนปูนสูงขึ้นมาเป็นดินกับลาดยาง จึงขอระยะเวลาดำเนินการอีกสักระยะ 

นายก อบต.   - นายอภิศักดิ์  พรมโท  ขอเพ่ิมเติมสำหรับโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพ่ือเป็นทางเท้าสำหรับผู้ที่เดินทาง เนื่องจากถนนช่วงนี้เป็น
สะพานซึ่งไม่มีไหล่ทางและเป็นทางโค้ง ทำให้เด็กหรือประชาชนที่เดินทางถนนเส้นนี้อาจเกิด
อันตราย ขอระยะเวลาดำเนินการอีกสักระยะ 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา สุริยะจันทร์ ขอแจ้งเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงบ้านผู้สูงอายุบ่าย
วันนี้มี หมู่ที่ 2,4,16 จะประสานงานอีกครั้งเนื่องจากทาง พมจ.ไม่ได้เวลาที่ชัดเจน 

 - ในการไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นฃม จังหวัดมหาสารคาม ขอสอบถามทางสมาชิก 
สภาฯ ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเดินทางไปด้วยขอให้แจ้งด้วย  

ส.อบต.หมู่ที่ 11   - นายอนุศักดิ์ พุทธสา ไม่สะดวก 
ส.อบต.หมู่ที่ 9   - นายกฤษณะ แก้วเจริญ ไม่สะดวก 
ส.อบต.หมู่ที่ 7   - นายยชูศักดิ์ แสนเสนา ไม่สะดวก 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   - นายกิตติ ศรีหาโคตร ไม่สะดวก 
ส.อบต.หมู่ที่ 14   - นายรักษ์พงษ์ ไชยสาส์น ไม่สะดวก 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   - นายวสันต์ หงษาบาล ไม่สะดวก 
ส.อบต.หมู่ที่ 16   - นายธนวัฒน์ สมสอง ไม่สะดวก 
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ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม - นางพรธนา สุริยะจันทร์ ตามท่ีมีโครงการขอค่าพาหนะสำหรับผู้ด้อยโอกาส ขอแจ้ง
หมู่ที่ 7 รายนายธวัฒน์ชัย แสนเสนา บัญชีปิดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถโอน
เงินเข้าบัญชีได้ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าตัวและนำส่งเอกสารใหม่ในวันพรุ่งนี้   
(14 กุมภาพันธ์ 2567)  

  - ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่องการขึ้น
ทะเบียนผู้ด้อยโอกาสเพ่ือขอค่าพาหนะ ซึ่งจะรับลงทะเบียนในเดือนมีนาคม โดยให้ผู้ป่วยที่
เป็นผู้ด้อยโอกาสที่มีใบนัดแพทย์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2567 มาขึ้นทะเบียน 
ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2567 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 

ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  - นายถวิล อินทะโสม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่

ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันนี้กันอย่างพร้อมเพรียง และหวังเป็น
อย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ถ้าไม่มี ขอเลิกการประชุม 

ปืดประชุม  -  เวลา  14.00  น. 

 

     ว่าทีร่้อยโท     กฤดากร  อึ่งสะกาว ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
     (กฤดากร  อึ่งสะกาว) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
      คณะกรรมการตรวจรายงาน  
 
ลงชื่อ     สุพัตรา พิพิธ  ผู้ตรวจ 

( นางสุพัตรา พิพิธ ) 
 

ลงชื่อ    ชูศักดิ์ แสนเสนา ผู้ตรวจ 
 ( นายชูศักดิ์ แสนเสนา ) 
 
ลงชื่อ      สมศักดิ์ เหลาสิงห์ ผู้ตรวจ 
 ( นายสมศักดิ์ เหลาสิงห์ )   
      ( ลงชื่อ )      ถวิล อินทะโสม ผู้รับรองรายงานการประชุม
        ( นายถวิล อินทะโสม )    
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ 
    รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสมัย    วิสามัญ    สมัย  1   ครั้งที ่  1  .    
          วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 . 

     


